

HƯỚNG DẪN ĐI DÃ NGOẠI HỌC KỲ MÙA HÈ NĂM 2021

Học kỳ mùa hè này sẽ đi dã ngoại ở làng truyền thống Hàn Quốc. Yêu cầu các em học sinh tuân thủ đúng các quy tắc phòng chống Corona.

1. Thời gian: từ 9:30 đến 13h, từ ngày 7/6 đến 21/7 (đi lần lượt từng lớp)

2. Địa điểm: 한국민속촌

3. Lịch trình:

Thời gian	Nội dung hoạt động
9:30	Tập trung trước cổng 한국민속촌 và điểm danh
9:30 → 11:30	Tham quan 민속촌
11:30 → 12:50	Ăn trưa (ăn tại 장터)
12:50	Tập trung và điểm danh (phải tập trung lại gặp cô giáo)
13:00	Đi về hoặc tham quan tự do

☑ Lớp em đi 민속촌 vào ngày nào?

☞ Cô chủ nhiệm sẽ báo cho em.

☑ Em có thể đi đến 민속촌 bằng cách nào?

☞ Địa chỉ của 민속촌 là 경기도 용인시 기흥구 민속촌로 90. Các em có thể tìm qua điện thoại cách đi từ nhà mình tới 민속촌. Có thể bắt xe số 37 đi thẳng từ ngã 3 Ajou tới 민속촌.

☑ Em có thể chơi ở 민속촌 tới mấy giờ?

☞ 민속촌 mở cửa tới 7h tối.

☑ Em có thể sử dụng khu vui chơi của 민속촌 không?

☞ Có. Vé ra vào của các em bao gồm cả vé sử dụng khu vui chơi nên các em có thể chơi trò chơi.

☑ Em có thể làm gì ở 민속촌?

☞ Ở đây có nhiều chương trình biểu diễn nên các em có thể xem biểu diễn, chơi trò chơi, hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm (hoạt động trải nghiệm có thể phải trả thêm tiền)

☑ Có thể thuê thiết bị hướng dẫn bằng âm thanh không?

☞ Các em có thể thuê thiết bị hướng dẫn bằng âm thanh tại bàn hướng dẫn ở 상가마을 của

민속촌 với giá 2k won, giá đặt cọc 10k won. (có tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật)

☑ Em có thể ăn trưa bằng cách nào?

☞ Cô giáo chủ nhiệm sẽ phát cho mỗi bạn 1 coupon 9k won. Đến giờ ăn trưa các em có thể tới 장터, gọi món các em muốn ăn và trả bằng coupon. (nếu các em gọi món trên 9k won, các em sẽ phải tự trả thêm tiền)

☑ Em không muốn đi. Không đi cũng được đúng không?

☞ Nếu không đi em sẽ bị đánh nghỉ học.

☑ Em có cần phải chuẩn bị gì không?

☞ Vì đi chơi ngoài trời nên thời tiết có thể sẽ nóng. Các em có thể chuẩn bị tiền đi xe bus, quần áo nhẹ nhàng, nước, kính râm, kem chống nắng.

☑ Em ngủ quên nên đến muộn

☞ Nếu đến muộn em hãy báo ngay cho cô giáo chủ nhiệm nhé.



HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ 민속촌

1. 9H30 tất cả phải tập trung trước cổng 민속촌, gặp cô chủ nhiệm để điểm danh.
2. Chỉ có thể ăn trưa tại 장터 (coupon chỉ có thể dùng tại 장터)
3. Sau khi ăn trưa xong phải gặp cô giáo chủ nhiệm (cô chủ nhiệm sẽ báo địa điểm gặp)

* Trang web của 민속촌: <https://www.koreanfolk.co.kr/> (tiếng Hàn, tiếng

Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật)

* Vị trí của 민속촌: <https://goo.gl/maps/RpwXxdacyHyHUxVu6>

* Bắt xe bus số 37 đi thẳng từ 아주대삼거리 tới 민속촌

* Xe bus miễn phí đi từ 민속촌 về: đứng tại 셔틀버스 승강장 sẽ có xe đi miễn phí về ga Suwon lúc 13:50 hoặc 16h.